

ส่วนที่ 2 วิเคราะห์สุขภาพทางเศรษฐกิจและแนวโน้มปี 2550

บทที่ 7

วิเคราะห์สุขภาพทางการเงินของ SMEs ในสาขาที่สำคัญ

7.1 สุขภาพทางการเงินของ SMEs ในภาคการผลิตที่น่าสนใจ

กลุ่มอาหารและเครื่องดื่ม

ในปี 2549 SMEs ในกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มยังคงมีแนวโน้มที่ดี เห็นได้จากตัวเลข GDP_{SMEs} ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับประเทศ พบว่ามีมูลค่า 156,912 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 11.1 และเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดระดับธุรกิจ (อัตราส่วนทางการเงินต่างๆ) พบว่า SMEs ในกลุ่มดังกล่าวมีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีขึ้นในหลายๆ ด้าน ได้แก่ การบริหารสภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการบริหารภาระหนี้สิน อย่างไรก็ตาม SMEs ในกลุ่มดังกล่าวมีความสามารถในการจัดเก็บลูกหนี้ และความสามารถในการชำระดอกเบี้ยลดลง เช่นเดียวกับความสามารถด้านการทำกำไรที่ลดลงอย่างมาก

กลุ่มเคมี

ในปี 2549 SMEs ในกลุ่มเคมียังคงมีแนวโน้มที่ดี เห็นได้จากตัวเลข GDP_{SMEs} ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับประเทศ พบว่ามีมูลค่า 115,297 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 13.0 และเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดระดับธุรกิจ พบว่า SMEs ในกลุ่มดังกล่าวมีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีขึ้นในหลายๆ ด้าน ได้แก่ การบริหารสภาพคล่อง ความสามารถด้านการทำกำไร และการบริหารภาระหนี้สิน อย่างไรก็ตาม SMEs ในกลุ่มดังกล่าวกลับมีความสามารถด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงานลดลง เห็นได้จากอัตราส่วนทางการเงินที่เกี่ยวข้องมีแนวโน้มลดลงทุกตัว (อัตราส่วนหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ อัตราส่วนหมุนเวียนลูกหนี้การค้า อัตราการหมุนของสินทรัพย์รวม และอัตราการหมุนของสินทรัพย์ถาวร)

กลุ่มเครื่องเรือน

ในปี 2549 SMEs ในกลุ่มเครื่องเรือนมีแนวโน้มที่น่าเป็นห่วง เห็นได้จากตัวเลข GDP_{SMEs} มีมูลค่า 85,583 ล้านบาท ขยายตัวลดลงจากปีก่อนร้อยละ 20.7 แต่เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดระดับธุรกิจ พบว่า SMEs ในกลุ่มดังกล่าวยังคงมีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีในหลายๆ ด้าน ได้แก่ การบริหารสภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการบริหารภาระหนี้สิน อย่างไรก็ตามความสามารถด้านการทำกำไรมีแนวโน้มลดลง

7.2 สุขภาพทางการเงินของ SMEs ในภาคการค้าที่น่าสนใจ

กลุ่มการค้าส่ง

ในปี 2549 SMEs ในกลุ่มภาคการค้า ซึ่งรวมทั้งภาคการค้าส่งและค้าปลีกมีแนวโน้มที่ดี เห็นได้จากตัวเลข GDP_{SMEs} มีมูลค่า 803,107 ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.7 และเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดระดับธุรกิจของ SMEs เฉพาะกลุ่มการค้าส่ง พบว่า SMEs กลุ่มดังกล่าวมีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีขึ้น ในทุกด้าน ทั้งด้านการบริหารสภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ความสามารถด้านการทำกำไร และการบริหารภาระหนี้สิน

กลุ่มการค้าปลีก

ถึงแม้ว่า GDP_{SMEs} ของภาคการค้า ซึ่งเป็นตัวชี้วัดระดับประเทศยังคงขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.7 ในปี 2549 แต่เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดระดับธุรกิจของ SMEs เฉพาะกลุ่มการค้าปลีก พบว่า SMEs กลุ่มดังกล่าวมีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีขึ้นในด้านการบริหารสภาพคล่อง และการบริหารภาระหนี้สิน ขณะที่ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และความสามารถด้านการทำกำไรกลับลดลงอย่างมาก

กลุ่มซ่อมบำรุง

ในปี 2549 SMEs ในกลุ่มซ่อมบำรุงยังคงมีแนวโน้มที่ดี เห็นได้จากตัวเลข GDP_{SMEs} มีมูลค่า 86,411 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5.7 และเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดระดับธุรกิจ พบว่า SMEs ในกลุ่มดังกล่าวมีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีขึ้นในด้านการบริหารสภาพคล่อง และการบริหารภาระหนี้สิน อย่างไรก็ตาม SMEs ในกลุ่มดังกล่าวมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ลดลงในเกือบทุกด้าน (ยกเว้นการบริหารสินค้าคงเหลือ) เช่นเดียวกับความสามารถด้านการทำกำไรที่ลดลงอย่างมาก

7.3 สุขภาพทางการเงินของ SMEs ในภาคบริการที่น่าสนใจ

กลุ่มโรงแรมและภัตตาคาร

ในปี 2549 SMEs ในกลุ่มโรงแรมและภัตตาคารมีแนวโน้มที่น่าเป็นห่วง แม้ว่าตัวเลข GDP_{SMEs} มีมูลค่า 360,420 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10.8 แต่เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดระดับธุรกิจ พบว่า SMEs ในกลุ่มดังกล่าวมีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจที่ลดลงในหลายด้าน โดยเฉพาะความสามารถด้านการทำกำไรที่ลดลงจนถึงระดับขาดทุน นอกจากนี้การบริหารสภาพคล่อง ถึงแม้จะมีแนวโน้มดีขึ้นในปี 2549 แต่ก็ยังประสบปัญหาสภาพคล่องด้านประสิทธิภาพในการดำเนินงาน มีเพียงการบริหารสินค้าคงเหลือที่ดีขึ้น และการบริหารภาระหนี้สิน มีอัตราส่วนหนี้สินรวมต่อสินทรัพย์รวมที่ดีขึ้นเล็กน้อย

กลุ่มก่อสร้าง

ในปี 2549 SMEs ในกลุ่มก่อสร้างมีแนวโน้มที่ดี เห็นได้จากตัวเลข GDP_{SMEs} มีมูลค่า 197,448 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.3 และเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดระดับธุรกิจ พบว่า SMEs ในกลุ่มดังกล่าวมีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีขึ้นในหลายด้าน ได้แก่ การบริหารสภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการบริหารภาระหนี้สิน อย่างไรก็ตาม SMEs ในกลุ่มดังกล่าวมีความสามารถในการจัดเก็บลูกหนี้ และความสามารถในการชำระดอกเบี้ยลดลง เช่นเดียวกับความสามารถด้านการทำกำไรที่ลดลงจนถึงระดับขาดทุน

กลุ่มขนส่ง

ในปี 2549 SMEs ในกลุ่มขนส่งมีแนวโน้มที่ดี เห็นได้จากตัวเลข GDP_{SMEs} มีมูลค่า 211,998 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 7.4 และเมื่อพิจารณาตัวชี้วัดระดับธุรกิจ พบว่า SMEs ในกลุ่มดังกล่าวมีความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจที่ดีขึ้นในหลายด้าน ได้แก่ การบริหารสภาพคล่อง ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และการบริหารภาระหนี้สิน อย่างไรก็ตาม SMEs ในกลุ่มดังกล่าวมีความสามารถในการบริหารเงินทุนหมุนเวียน และการบริหารสินค้าคงเหลือลดลง เช่นเดียวกับความสามารถด้านการทำกำไรที่ลดลง